

IDEAS - Khi tài liệu trở thành dữ liệu

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu truyền tin và khai thác thông tin dữ liệu của con người. Một trong những nguồn thông tin được mọi người quan tâm nhiều nhất là thông tin từ tài liệu lưu trữ. Vì thế, chuyển đổi dữ liệu từ văn bản sang định dạng số hay còn gọi là số hóa dữ liệu đang trở thành nhu cầu lớn của nhiều doanh nghiệp.



Phần mềm IDEAS ra đời nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong công tác số hóa dữ liệu. Xuất phát từ kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực xử lý dữ liệu, GHP Far East hiểu rằng một phần mềm nhập liệu hoàn toàn tự động không thể linh hoạt suy luận được như con người và do đó khó có thể nhận ra các trường hợp ngoại lệ và đặc biệt. Vì thế, chúng tôi đã phát triển phần mềm nhập liệu thông minh IDEAS, kết hợp những công nghệ tiên tiến cùng với phương pháp nhập liệu thủ công, giúp tối đa hoá hiệu quả và chi phí, đồng thời đảm bảo ở mức cao nhất độ bảo mật thông tin khách hàng.



IDEAS cho phép khách hàng chuyển đổi dễ dàng và hiệu quả dữ liệu từ bất kỳ cấu trúc, hình thức nào sang định dạng kỹ thuật số, ở bất kỳ mức độ phức tạp nào của tài liệu. Dữ liệu điện tử sau khi được xử lý sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của khách hàng và các ứng dụng kinh doanh khác tùy theo nhu cầu.

IDEAS được GHP Far East phát triển và không ngừng hoàn thiện từ năm 2004, đồng thời đã được kiểm chứng hiệu quả trong nhiều dự án nhập liệu đa dạng. Vì thế, sản phẩm tích lũy và thừa hưởng hầu hết những kiến thức và kinh nghiệm tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý dữ liệu cho đến thời điểm hiện tại.

*IDEAS (Integrated Data Entry Application System): Ứng dụng số hóa dữ liệu tích hợp

VỀ GHP FAR EAST

GHP Far East là nhà cung cấp dịch vụ BPO hàng đầu tại Việt Nam, chuyên về xử lý dữ liệu. Hoạt động từ năm 2004, chúng tôi là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực BPO, cung cấp dịch vụ cho các khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đến từ châu Âu, châu Á và Mỹ.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ BPO hàng đầu tại Châu Á, mang lại cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm với chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh nhất, đồng thời đảm bảo độ bảo mật thông tin ở mức cao nhất.

***BPO:** Dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp.

Điện thoại: +84 8 3715 5359 Email:sales@ghp-fareast.vn Website: www.ghp-fareast.vn

Địa chỉ: Toà nhà Saigon ICT, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM

S.K